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Dean’s Vision

เรื่อง:	 สุกรี เจริญสุข (Sugree Charoensook)
 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โอกาสสร้างประวัติศาสตร์
ณ เวลานี ้(พ.ศ. ๒๕๖๐) วทิยาลยั

ดรุยิางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะ
สถาบันการศึกษาดนตรีในประเทศไทย 
เป็นสถาบนัการศกึษาดนตรทีีม่โีอกาสสงู
มากสถาบันหนึ่ง สูงในความหมายด้าน
ปรมิาณ ซึง่มโีอกาสสงู ใช้งบประมาณสงู
ในการบรหิารจดัการ มพีืน้ทีข่องวิทยาลัย
ทีก่ว้างขวางมาก มคีนท�างานจ�านวนมาก 
มบีทบาทในการสร้างผลงานมาก และอยู่
ในสายตาของผู้คนในสังคมสามารถที่จะ
มองเห็นได้มากด้วย

โอกาสในการหาคนที่มีคุณภาพมา
ร่วมท�างานจึงท�าได้ง่ายขึ้น คนที่เก่งก็จะ
เลือกท�างานที่มีโอกาส รวมทั้งการเลือก
ทีเ่รยีนของนักศกึษาทีเ่ป็นคนเก่งดนตร ีก็
จะเลอืกเข้าเรยีนในวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีโอกาสมากขึ้น ผู้
ให้การสนับสนุน พ่อแม่ผู้ปกครอง มิตร
รกัแฟนเพลง ท่ีจะนิยมชมชอบและให้การ
สนบัสนนุกม็มีากขึน้ด้วย แม้กระทัง่หน่วย
งานของรฐัหรอืหน่วยงานเอกชนทีต้่องการ

ใช้ดนตรีแสดงประกอบกิจกรรมทั้งขนาด
เล็กและใหญ่ก็จะใช้บริการวงดนตรีของ
วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วง
ดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
(Thailand Philharmonic Orchestra, TPO) 
ได้แสดงเปิดตวัภาพยนตร์เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ 
“พรจากฟ้า” ซ่ึงวงดริุยางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่ง
ประเทศไทยได้บรรเลงประกอบภาพยนตร์
ทัง้เรือ่งเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของ
ภาพยนตร์ไทย

เมือ่วนัที ่๒-๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ วง
ดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ได้
ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท. 
และบรษิทั โกลบอล อนิเตอร์คอมมวินเิคชัน่ 
จ�ากดั จดัแสดงดนตรช่ืีอ “สายธารพระราช
ไมตรี” โดยมีนักร้องนักดนตรีอาชีพร่วม
แสดง จดัขึน้ทีอ่าคารมหดิลสทิธาคาร ซึง่
ถอืว่าเป็นโอกาสทีด่มีากส�าหรบันกัดนตรี
และนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Money 
Channel) จดัการแสดงรายการ “ยามเย็น 
กบัเพลงของพ่อ” ทีอ่าคารมหดิลสทิธาคาร  
ซ่ึงบรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก
แห่งประเทศไทย มีนกัร้องนักแสดงอาชีพ
เข้าร่วมงาน โดยมีผู้ฟังที่เป็นแขกของ
ตลาดหลักทรพัย์ทัง้หมด ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยน้ัน เป็นหุ้นส่วนทีส่�าคญั
ในการก่อตั้งวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง
ประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้น
มา และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ยงัเป็นหุน้ส่วนในการจดัประกวดเซท็เทรด
เยาวชนดนตรีมา ๑๙ ปีแล้ว การแสดง
ครัง้นีข้องตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงถือเป็นโอกาสที่ส�าคัญมากส�าหรับ
วงการดนตรี และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นักศึกษาชาวต่างประเทศหรือนัก
ดนตร ีศิลปิน อาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่
เดินทางมาศกึษา มาท�างาน กจ็ะมุง่มาที่
วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

โอกาส ภาวะคุกคาม และความเสี่ยง
ของดุริยางคศิลป์
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การท�าสญัญาแลกเปลีย่นระหว่างการศกึษา
ดนตรกีบัสถาบนัในต่างประเทศก็จะท�าได้
ง่ายขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่กิจกรรมดนตรี
ทีต้่องการใช้เวท ีพืน้ที ่เครือ่งไม้เครือ่งมอื
ดนตร ีแม้การแสดงท่ีต้องการผูช้มเร่งด่วน 
ก็ต้องใช้บรกิารของวิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานทูตต่างประเทศท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย เมื่อมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
ดนตรีเกิดขึ้น ไม่ว่าศิลปินของเขาได้เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องการแสดง
ดนตร ีต้องการเวท ีต้องการผูช้ม สถานทตู
ก็ใช้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหดิล เป็นล�าดบัแรก หรอืเมือ่สถานทตู
ต้องการจดักจิกรรมดนตรเีพ่ือแลกเปลีย่น
ทางวฒันธรรม งานวนัชาต ิวนัฉลองครบ
รอบความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
นั้นๆ ก็จะใช้บริการดนตรีของวิทยาลัย
ดุรยิางคศิลป์ โดยเฉพาะการแสดงของวง
ดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย ซ่ึง
เป็นโอกาสทีทู่ตานทูุตเข้าร่วมงานจ�านวน
มาก ทกุๆ สปัดาห์ท่ีมกีารแสดงกจ็ะมผีูช้ม
ทีเ่ป็นท่านทตูหรอืผูแ้ทนจากสถานทตูอย่าง
น้อยหนึง่คน ท�าให้วทิยาลยัดรุยิางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล อยูใ่นสายตาของชาว
ต่างประเทศ

ระยะ ๕ ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหดิล ได้ลงนามความร่วมมอืกบัสถาบนั
การศึกษาต่างประเทศจ�านวนมาก (กว่า 
๓๐ สถาบัน) ทั้งในยุโรป อเมริกา จีน 
และญีปุ่่น ไม่รวมสถาบนัการศกึษาดนตรี
ในภูมิภาคอาเซียน เพราะว่าวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นผู้
ก่อตัง้และให้การสนบัสนนุองค์กรท่ีประชมุ
คณบดีดนตรีของอาเซียน (SEADOM) 
อยู่แล้ว ท�าให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นทีรู่จ้กัเป็นอย่าง
ดี นักศึกษาจากประเทศอาเซียนก็ได้เข้า
มาศึกษาอยู่แล้ว

อย่างไรกต็าม การศกึษาดนตรขีอง
ไทยนัน้ เราได้ศกึษาประวตัศิาสตร์ เรยีนรู้
ประวตัศิาสตร์ อ่านประวัติศาสตร์ แต่ส�าหรบั

ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เรามีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ 
จารกึผลงานดนตรีไว้ในแผ่นดนิไทยให้คน
รุ่นหลังได้ศึกษามากมาย

 
ภาวะคุกคาม

เนื่องจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เตบิโตอย่างรวดเรว็ 
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๗ อายไุด้เพียง ๒๓ 
ปี แต่ก็ได้ขยายกิจการอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
เป็นการเตบิโตทีเ่รว็อย่างน่ากลวัยิง่ เวลา
ผ่านไปอย่างรวดเร็วแม้จะดูว่าวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหิดล มคีวาม
มัน่คงหนกัแน่น ในขณะเดยีวกนักม็คีวาม
เปราะบางอยู่มาก สังคมไทยไม่ได้นับถือ
ดนตรีเป็นเรื่องส�าคัญ คนไทยไม่ได้เรียน
ดนตรอีย่างจรงิจงันัก โดยเฉพาะอย่างยิง่
คนเก่งของไทยไม่ได้ท�างานด้านดนตร ีแม้
วันนี้สังคมจะเปล่ียนไป คนหันมาสนใจ
ดนตรีมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้เป็นการวาง
รากฐานที่หยั่งรากลึกมากนัก 

วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหิดล ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนแปลง
ที่ส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง คือ การหมดวาระ
ของคณบดีทีท่�างานมาต้ังแต่เริม่ต้นสร้าง
วิทยาลัย ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
เพราะคณบดีอายคุรบ ๖๕ ปี ความจรงิก็
สมควรแก่เวลาทีต้่องหยุดบทบาทการเป็น
ผู้บริหาร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มหิดล ผู้บริหารส่วนงานระดับคณบดี มี
วาระด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ ๒ วาระ 
และเมื่อมีอายุครบ ๖๕ ปี ก็ต้องลงจาก
ต�าแหน่ง ทัง้นี ้(คณบด)ี กรู้็ตวัอยู ่เตรียมใจ  
และได้ปรับตัวมาพักหนึ่งแล้ว

เมื่อถึงเวลาจะลงจากต�าแหน่ง ก็
มีเรื่องส�าคัญๆ อยู่หลายเรื่องที่ยังเป็น
กังวลท�าให้ตกอยู่ในภาวะคุกคาม เรื่องที่
หนึ่ง เป็นงานที่ท�าค้างคาไว้ คือยังท�าไม่
เสร็จ เน่ืองจากหาเงินมาท�างานไม่ทัน
ส�าหรบัเวลาทีเ่หลอือยู ่เร่ืองทีส่อง คอืคน
ทีท่�างานด้วยกนั เพราะคนส่วนใหญ่ทีอ่ยู่
กนัมา ก็มคีวามเช่ือถือและมคีวามศรทัธา
ในการท�างาน อาจจะท�าให้คนเหล่านีเ้สยี

ขวัญไปบ้าง หวั่นไหวไปบ้าง
เรื่องที่สาม คือการหาเงินมาสนับ

สนุนกิจการ ให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด�าเนินการต่อไปได้ 
ส่วนเรือ่งทีส่ี ่เป็นเร่ืองของอ�านาจ เพราะ
มหาวทิยาลัยมหดิลเป็นส่วนของราชการ 
อาศัยอ�านาจและใช้อ�านาจบังคับบัญชา
แบบรัฐ โดยการสั่งงานจากข้างบนลง
ข้างล่าง เมือ่ใดกต็ามท่ีผู้มอี�านาจไม่เข้าใจ
งานศิลปะดนตรี ซ่ึงเก่ียวข้องกับความ
คิดสร้างสรรค์ จึงแตกต่างไปจากระบบ
ราชการ ที่มีเสมียนเป็นผู้ส่ังการ หาก
เม่ือใดที่งานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
เดินเข้าสู่ระบบราชการ เมื่อนั้นก็จะเดิน
ต่อไปได้ยาก

เรื่องสุดท้าย เป็นภาวะที่คุกคาม
โอกาส โอกาสจะน้อยลงเมือ่การตดัสนิใจ
ช้า หรอืการวางแผนช้า ส�าหรับความเป็น
สากลนั้น ต้องวางแผนล่วงหน้า ๒-๓ ปี 
เม่ือวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยั
มหิดล ได้พัฒนาตัวเองให้มีความเป็น
นานาชาตทิางวฒันธรรมและวถิชีวีติมาก
ข้ึน มาตรฐานของคุณภาพเป็นเรื่องที่
ยอมรับกันแล้ว การเตรียมงานต่างๆ ก็
ต้องเตรียมตัว ๒-๓ ปีล่วงหน้าเหมือน
อย่างเขาด้วย ซ่ึงในระยะเวลานี ้จะตกลง
อะไรกบังานระหว่างประเทศกไ็ม่ได้ ท�าได้
แต่ในช่วงเวลาที่มีเท่าน้ัน (สิ้นกันยายน 
๒๕๖๐) ไม่สามารถทีจ่ะเตรยีมล่วงหน้าใน
ปีต่อๆ ไปได้ เพราะต้องคอยการตดัสนิใจ 
ของคณบดีคนใหม่

ความกังวลท�าให้ตกอยู่ในภาวะ
คกุคาม เพราะการทีจ่ะสร้างงานให้ส�าเรจ็
นัน้ยากและต้องใช้เวลานาน ยิง่การสร้าง
การศึกษาดนตร ีเดก็กต้็องฝึกซ้อมเพือ่ให้
เป็นนักดนตรีที่เก่งอยู่ในระดับนานาชาติ 
ความพยายามทีจ่ะสร้างคนไปอยูใ่นระดบั
แนวหน้านั้นท�าได้ยากยิ่ง ซึ่งต้องใช้เวลา
สร้าง คนแล้วคนเล่า บางคนท�าได้ระดับ
หนึง่กเ็สยีคนเสยีก่อน บางคนท�าได้ระดบั
เกอืบจะด ีแต่กม็เีงือ่นไขของครอบครวั ก็
ต้องเลิก ซึ่งมาถึงวันนี้ (๒๓ ปี) ก็มีคน
เก่งให้เลือกมากขึ้น
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ในกรณีที่คนใดคนหนึ่งต้องการจะ
ท�าลาย การท�าลายใช้เวลาเพยีงนิดเดยีว 
แค่พริบตาก็สามารถท�าลายทุกอย่างได้
ราบคาบ เม่ือถูกท�าลายแล้วก็ยากที่จะ
ฟื้นตัวขึ้นมาได้ โดยเฉพาะประเทศไทย
ไม่แข็งแรงในด้านสังคม วัฒนธรรม การ
ศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ เพราะผู้มี
อ�านาจสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือ
ท�าลายอะไรกไ็ด้ทัง้น้ัน ทัง้น้ี ประเทศไทย
ยังอยู่ในข่ายของประเทศด้อยพัฒนาอยู่ 
ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการปฏิวัติเป็นล�าดับ 
๒ ของโลก เป็นประเทศที่มีวันหยุดมาก
เป็นล�าดับที่ ๒ ของโลกด้วย

เมื่อมาดูภาวะคุกคามในเรื่องงาน
นั้น ยังมีงานอยู่จ�านวนหนึ่งที่ท�าไม่เสร็จ 
ความจริงงานถ้าอยากจะท�าก็คงมีงาน
ให้ท�าอยู่ตลอด ท�างานอย่างไรก็มีงาน
ท�าไม่หมด เดิมก็ตั้งใจที่จะท�างานตามที่
วางแผนไว้ให้เสรจ็ เมือ่หมดเวลางานกจ็ะ
เสรจ็งานพอด ีเพือ่งานจะได้ไม่เป็นภาระ
ของคนอื่นๆ ต่อไป แต่เนื่องจากเมื่อเริ่ม
งานไปแล้ว มีอุปสรรคมากเกินกว่าที่คิด
ไว้ จงึท�างานได้ไม่เสร็จตามท่ีต้ังความหวงั
ไว้ เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนคณบดีแล้ว ท�าให้
มีการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนทิศทาง เพราะ
ความจ�าเป็นและความต้องการเปลีย่นไป 
งานเดิมทีไ่ด้เริม่ไว้กอ็าจจะไม่จ�าเป็น ท�าให้
งานที่ค้างไว้เหล่านั้นสะดุดและเดินต่อไป
ไม่ได้ ซึ่งขอยกตัวอย่าง ดังนี้

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Philharmonic 
Orchestra, TPO) เป็นวงดนตรทีีม่ฝีีมอื
สูง เป็นวงดนตรีอาชีพที่อยู่กับวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล ตัง้แต่
ก่อร่างสร้างตัวมา ๑๒ ปี ได้แสดงมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ครัง้ แต่ละปีกต้็องใช้เงิน
จ�านวนสูงมาก (๗๐ ล้านบาท) ซึ่งเป็น
ภาระต่อวทิยาลยัดุรยิางคศิลป์อย่างมาก 
หากคณบดีคนต่อไป เห็นว่าวงดุริยางค ์
ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องที่
ไม่ส�าคัญและไม่จ�าเป็น ต้องการที่จะตัด
ภาระความรับผิดชอบ ตัดค่าใช้จ่ายออก
จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ก็ย่อมท�าได้

การตัดค่าใช้จ่าย เป้าหมายต้นๆ 

ก็น่าจะตัดวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง
ประเทศไทยออกไป ไม่ว่าจะอ้างด้วยเหตุ
ผลใดๆ ก็ย่อมฟังขึ้นทั้งนั้น อาทิ ใช้เงิน
เยอะ ไม่ใช่ธุระหรือหน้าท่ีของวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป์ วงดนตรอีาชพีใช้งบประมาณ
ทีใ่หญ่เกนิตวั วงดนตรีอาชพีเป็นหน้าทีข่อง
รัฐหรือของสังคมไทยหรือเป็นหน้าที่ของ
กระทรวงวัฒนธรรม ในสังคมไทยนั้นก็มี
วงดนตรีอาชีพอยู่แล้วหลายวง อาทิ วง
ดรุยิางค์กรมศลิปากร วงดรุยิางค์ราชนาวี  
วงบางกอกซิมโฟนี ฯลฯ

ทางเลือกและทางออกที่พยายาม
จะท�าให้เสรจ็กค็อื ความพยายามทีจ่ะให้
วงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย
พัฒนาขึ้นเป็นองค์การมหาชน เพื่อจะ
ให้เป็นวงดนตรีอาชีพ เป็นวงดนตรีของ
ชาติ รับผิดชอบโดยตรงรับงบประมาณ
จากรัฐ เป็นหุ้นส่วนของสาธารณะ เพื่อ
การสนบัสนนุวงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง
ประเทศไทย ไม่เป็นภาระของวิทยาลัย
ดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลัยมหดิล อกีต่อ
ไป และวงดนตรก็ีจะเป็นเครือ่งหมายความ
เจรญิของประเทศทีย่ัง่ยนืต่อไป เพราะถ้า
วงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย
ได้เป็นองค์การมหาชน ก็จะช่วยให้การ
พัฒนาวงดนตรี อาชีพนักดนตรี รายได้
ของนกัดนตร ีการสร้างผลงานของวงดนตรี  
ท�าได้ง่ายขึน้ อาคารมหดิลสทิธาคารกจ็ะ 
มวีงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย 
แสดงเป็นประจ�าได้

แต่ถ้าหากวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก
แห่งประเทศไทยไม่สามารถผ่านเข้าไป
เป็นองค์การมหาชนได้ ก็จะเป็นภาระ
ของวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณบดีคนต่อ
ไป ในการที่จะหารายได้มาสนับสนุน 
วงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย 
การด�าเนินกิจกรรมดนตรีก็จะตกอยู่ใน
ภาวะที่ล�าบากได้

สถาบันวงดุริยางค์ (Orchestra 
Academy) กเ็ป็นภาระทีย่ากอกีงานหนึง่ 
ซึ่งผู้ให้การสนับสนุนดนตรี (คุณพรเทพ 
พรประภา) เห็นความส�าคัญเรื่องดนตรี
อย่างยิ่ง จึงบริจาคที่ดิน ๕๑ ไร่ ที่เมือง

พทัยา แถมได้บรจิาคเงนิสดอกี ๖๐ ล้าน
บาท และได้ชักชวนให้ธนาคารกรุงเทพ
ร่วมให้การสนับสนุนอีก ๓๐ ล้านบาท 
รวมเป็นเงิน ๙๐ ล้านบาท ซึ่งวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ได้ด�าเนินการว่าจ้างบริษัท
ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นแบบที่
สมบูรณ์ แต่ปัญหามอียูว่่า ความสมบรูณ์
ของแบบต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 
๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งก็เป็นภาระที่หนักอึ้ง
ส�าหรับเวลาที่เหลือและคณบดีคนต่อไป

เม่ือวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง
ประเทศไทยสามารถผ่านเข้าไปเป็นองค์การ
มหาชนได้ กย็งัสามารถท่ีจะสร้างวงดนตรี
เยาวชน (Thailand Philharmonic Youth 
Orchestra, TPO Youth) ซึ่งสามารถ
ที่จะใช้สถาบันวงดุริยางค์ (Orchestra 
Academy) ที่พัทยาเป็นสถานที่ฝึกซ้อม
ได้อย่างเต็มที่

ถ้าหากคณบดคีนใหม่ของวทิยาลยั
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่
ต้องการจะเป็นภาระหรอืการก่อหน้ีผกูพัน 
ก็สามารถทีจ่ะยกเลกิโครงสถาบันวงดรุยิางค์
นี้ได้ โดยคืนทรัพย์สิน (ที่ดินและเงิน) 
กลับให้แก่ผูบ้ริจาค แม้จะเป็นการเสยีหน้า 
อย่างมากของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล แต่เมือ่ไม่สามารถจะ
บรหิารให้โครงการส�าเรจ็ได้ กต้็องตดัสินใจ 
ในสิ่งที่จะไม่เป็นภาระ

อย่าลมืว่า โอกาสเข้ามาพร้อมๆ กบั
ภาวะคุกคาม เข้ามาพร้อมๆ กับความ
เสี่ยง ต้องอาศัยคนท่ีคิดการใหญ่ ใจถึง 
กล้าตดัสนิใจ กล้าได้และกล้าเสีย่งเท่านัน้ 
ผู้น�าที่กล้าหาญก็จะประสบความส�าเร็จ 
ยิ่งกิจกรรมที่ต้องเสี่ยงมากก็จะประสบ
ความส�าเร็จมากด้วย โอกาสที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและเกี่ยวข้องกับส่วนรวม
นั้น มีโอกาสที่จะสร้างความส�าเร็จได้สูง 
เพราะไม่มีใครท�าอะไรเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาในเมืองไทยมากนัก

มวิสกิมวิเซยีมอษุาคเนย์ (ASEAN 
Music Museum) อาคารพพิธิภณัฑ์ดนตรี
ภมิูภาคอษุาคเนย์ ซึง่กเ็ป็นโครงการท่ีใหญ่
มาก ด�าเนนิการโดยวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มก่อสร้างและ
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วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอธิการบดีในสมัยนั้น 
(ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์ปิยะสกล  
สกลสัตยาทร) ซึ่งการก่อสร้างด�าเนิน
ไปแล้วเกินครึ่ง เหลือที่จะต้องหางบ
ประมาณก่อสร้างอีก ๔๐๐ ล้านบาท 
เพื่อจะใช้ในการสร้างให้แล้วเสร็จ มิวสิก 
มิวเซียมอุษาคเนย์เป็นเรื่องของคนที่รู้
เท่านัน้ ทีจ่ะด�าเนนิให้ไปในทศิทางทีถ่กูได้ 
หากเดนิผดิทาง มวิสกิมวิเซยีมอษุาคเนย์
กจ็ะไปไม่รอด ซึง่มตีวัอย่างพิพธิภณัฑใ์น
ประเทศไทยจ�านวนมากทีไ่ม่ประสบความ
ส�าเรจ็ กลายเป็นห้องเกบ็ของ เพราะคน
ท�าไม่รู้และคนที่รู้ก็ไม่ได้ท�า แม้ตัวอย่าง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก็ยังเอาของให้
เอกชนน�าไปตัง้แสดงในศนูย์การค้า ซึง่บ่ง
บอกถงึความล้มเหลวของพพิธิภณัฑ์ไทย

มิวสิกมิวเซียมอุษาคเนย์นั้น ควร
จะสร้างเสร็จไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แต่เนือ่งจากเกดิความขดัแย้งกบัผูบ้รหิาร
มหาวิทยาลัย เม่ือรู้สึกอายตัวเองมาก
ที่มีเจ้านาย อธิการบดีด�ารงต�าแหน่ง ๒ 
ต�าแหน่ง คือ อธิการบดีหนึ่ง และยังไป
ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขอีกต�าแหน่งหน่ึงด้วย ท�าให้
มีผลกระทบคือทางฝ่ายบริหารได้ตัดงบ
ประมาณก่อสร้าง (ค�าขอ) มวิสกิมวิเซยีม
อษุาคเนย์ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
ออก ดังนั้น การก่อสร้างมิวสิกมิวเซียม
อุษาคเนย์ จึงค้างมากระทั่งปัจจุบันนี้

เรือ่งท่ีส�าคญัอกีเรือ่งหน่ึง คอื เรือ่ง
คน ส�าหรับคนทีท่�างานกเ็ป็นเรือ่งใหญ่มาก 
เป็นหวัใจของการพฒันาทีเดียว เพราะคน
ทีร่บัเข้ามาท�างานทีวิ่ทยาลยัดริุยางคศลิป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา ๒๓ ปี 
ปัจจบุนักม็คีนเข้ามาท�างานอยู่จ�านวนมาก 
อาจารย์ ๑๓๗ คน พนักงาน ๒๐๐ คน 
นักดนตร ี๙๓ คน และนกัศกึษา ๑,๓๐๗ 
คน ซึ่งคนเหล่านี้ก็มีญาติพี่น้องเข้ามา
เกีย่วข้อง ส�าหรบัสงัคมไทยนัน้ ราคาของ
ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญสูงมาก 
ถ้าหากว่า ผูบ้ริหารวทิยาลยัดุริยางคศลิป์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล ขาดความน่าเช่ือถอื
จากคนในสงัคมแล้ว กจ็ะด�าเนนิกิจการต่อ

ไปได้ยากมาก เพราะว่าความน่าเช่ือถือ 
ท�าให้มผีูส้นบัสนนุกิจกรรมการศึกษาดนตรี

การฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา ของ
ฝ่ายบุคคลที่จัดข้ึนนั้น ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
แต่อย่างใด เพราะการรบัคนเข้ามาท�างาน
ท่ีวิทยาลยัดริุยางคศลิป์ เราต้องการคนที่
ท�างานอย่างมอือาชพี (เสยีสละ ขยนั เหน็
ประโยชน์ส่วนรวม รกัองค์กร ต้องการมา
ท�างาน) วัดผลกันที่ผลงาน ค่าตอบแทน
ขึน้อยูก่บัผลงาน เวลาท่ีท�างานกแ็ตกต่าง
ไปจากระบบราชการ เพราะเป็นระบบให้
บริการเสียส่วนใหญ่

ส่วนการฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา
ของฝ่ายบคุคลของราชการ เน้นสทิธิและ 
ผลประโยชน์เป็นหลกั ซึง่ท�าให้คนเหน็แก่ตวั
และข้ีเกยีจ มุ่งทีจ่ะเรียกร้องสทิธ ิเรียกร้อง
ผลประโยชน์ เม่ือวิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ส่ง
คนเข้าไปฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา แล้ว 
กลบัมาท�างาน ก็จะกลายเป็นคนทีเ่หน็แก่ตวั 
และเรียกร้องผลประโยชน์ตามวิธีการฝึก
อบรมของวทิยากร จนวทิยาลัยต้องยกเลกิ
การส่งคนเข้าไปฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา 
ซ่ึงเป็นความขดัแย้งระหว่างองค์กรทัว่ไป
ที่ยังมีวิถีชีวิต ด�าเนินกิจการเป็นส่วน
ราชการอยู่ ส่วนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
นัน้ ได้เปลีย่นวถิชีวีติและการจดัการหมด
แล้ว ที่น่าเป็นห่วงก็คือ หากเมื่อใดฝ่าย
บริหารใช้อ�านาจว่า บุคลากรทุกคนจะ
ต้องผ่านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
จากฝ่ายบุคคล เม่ือนั้นการท�างานก็จะ
ถอยหลังเข้าสู่ระบบราชการเหมือนเดิม 
ซึ่งมีแต่คนไม่กระตือรือร้นและเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามสิทธิ โดยไม่ค�านึงถึง
หน้าที่แต่อย่างใด

เรื่องที่กังวลอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่อง
เงิน วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ ตกเป็นลกูหนี้
ของมหาวิทยาลัยมหิดล แม้จะไม่มีความ
ผดิชอบทางนตินัิย แต่เมือ่ขึน้ชือ่ว่าเป็นหนี้
แล้วก็คือ “ไม่มีเกียรติและเชื่อถือไม่ได้” 
หน้ีท�าให้เสยีชือ่ บคุลากรในมหาวทิยาลยั
มหิดลรู้ว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นหน้ี 
ไม่มีเงินใช้หนี้ ก็ท�าให้ไม่มีใครเชื่อถือ

หากดจูากภาพลกัษณ์ของวทิยาลยั

ดรุยิางคศลิป์แล้ว จะพบว่าเป็นหน่วยงาน
ที่มีรูปสวยและรวยทรัพย์ มีราคาของ
ความน่าเชื่อถือสูง ไม่มีใครเช่ือว่ายาก
จน จนกว่าจะได้ดูบัญชีเงิน ก็จะรู้ความ
จรงิว่าไม่มเีงิน แถมยงัเป็นพวกที ่“หาเช้า
กินเช้า” ไม่ได้ “หาเช้ากินค�่า” ด้วยซ�้าไป

หากการลงจากต�าแหน่งคณบด ี(คน
ปัจจบุนั) โดยทีย่งัใช้หนีไ้ม่หมด กจ็ะเป็น
ภาวะคกุคามและอาจจะลามไปเรือ่งอืน่ๆ 
ได้อีกมาก แต่หากจะต้องเลือกน�าเอา
เงินสดไปจ่ายหนี้ หรือจะเอาเงินไปจ่าย
เงินเดือนพนักงาน ระหว่างเงินใช้หนี้กับ
เอาเงินไปจ่ายเงินเดือน ก็ต้องเลือกเอา
เงนิไปจ่ายเงนิเดือนก่อน เพราะถ้าไม่จ่าย
เงนิเดอืนพนกังาน วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์
กจ็ะหมดอนาคตทนัท ีส่วนหนีท่ี้เป็นอยู่กับ
มหาวทิยาลยัมหดิล กย็งัเป็นหนีต่้อไปได้ 
เพราะมหาวทิยาลยัมหดิลไม่สามารถท่ีจะ
น�าหน้ีไปฟ้องศาลได้ เพราะว่าจะเป็นการ
ประจานกันทั้งมหาวิทยาลัย 

เรื่องของผู้มีอ�านาจ สถาบันการ
ศึกษาไทยขึ้นอยู่กับผู้มีอ�านาจเป็นล�าดับ
แรก ความเจริญของการศึกษาทั้งหลาย
ก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอ�านาจเท่านั้น ผู้น�าการ
ศึกษาที่เก่งก็จะท�าให้การศึกษาเจริญ 
หากผู้น�าการศึกษาไม่เก่ง การศึกษาก็ไม่
เจริญ ย่ิงอ�านาจของสงัคมไทยเป็นอ�านาจ
ทีร่วมศนูย์อยู่ทีย่อดเจดีย์ ยิง่ท�าให้ระบบ
การศกึษามคีวามเสีย่งสงูมาก เส่ียงไปใน
ทางที่ไม่เจริญ

อ�านาจเป็นเรื่องที่ต้องสั่งการจาก
ข้างบนลงข้างล่าง ผู้มอี�านาจทีอ่ยูข้่างบน
ก็จะสั่งการลงไปข้างล่าง หากผู้ที่สั่งการ
ไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ เข้าใจผิดๆ 
ขาดประสบการณ์ ก็ท�าลายการศึกษาลง
อย่างสิน้เชงิ หรอืไม่สามารถทีจ่ะพฒันาได้ 
การศกึษาของไทยทีม่ปัีญหาอยูทุ่กวันน้ีก็
เพราะขาดผู้น�าทางการศึกษาที่ดี 

ส่วนการศกึษาน้ัน เป็นความงอกงาม
จากข้างล่างขึ้นไปข้างบน เหมือนกับ
การปลูกต้นไม้ที่งอกจากรากไปสู่ล�าต้น
และก้านใบ ซึ่งจะเห็นว่า อ�านาจกับการ
ศึกษานั้น สวนทางกัน การศึกษาต้อง
ใช้เวลามากเพื่อจะดูแลประคับประคอง
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ให้ค่อยๆ เติบโตขึ้น ยิ่งดนตรีและศิลปะ
เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ เป็น
เรื่องของจินตนาการ ก็ยิ่งต้องใช้เวลา
มาก ในทางกลับกัน อ�านาจนั้นสั่งการ
ได้รวดเร็ว อ�านาจเป็นตัวท�าลายความ
คิดสร้างสรรค์ด้านบวก แต่จะสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ด้านลบแทน 

ความเสี่ยง
วทิยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวทิยาลยั

มหดิล ตัง้อยูบ่นความเสีย่งสงู ซึง่ส่วนใหญ่
คนจะรู้สึกกลัวกับความเสี่ยง แต่ความ
เสี่ยงเท่านั้นที่จะประสบความส�าเร็จ ค�า
ว่า “เจ๋ง” หรือ “สุดยอด” มีรากฐานมา
จากความเสี่ยง

การพฒันาคนของกองทรพัยากรบุคคล 
เป็นการพฒันาสวนทางกับการท�างานของ
วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ดงัได้กล่าวไว้แล้ว เน่ืองจากการได้เงินมา
ของมหาวทิยาลยัซึง่มีงบประมาณแผ่นดนิ 
การได้คนมาก็มีคุณภาพที่ไม่ท้าทายนัก 
แต่อาศัยการใช้ “สิทธิและผลประโยชน์” 
เป็นเครือ่งล่อใจ ท�าให้คนอยากเข้าท�างาน
กบัมหาวทิยาลัย เพราะไม่ต้องต่อสู้ เป็น
มนุษย์เงินเดือนประจ�า มีความมั่นคงสูง 
มีความเสี่ยงต�่า

ในขณะที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องหาเงินเอง 
ต้องการคนท่ีท�างาน แม้จะจ่ายเงินไม่

สูงนัก แต่ก็ไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นๆ 
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยไม่ได้ กล่าว
คอื ต้องท�างานหนกักว่าซึง่ได้ผลประโยชน์
น้อยกว่า แต่จะได้ฝีมือ ได้ความสามารถ 
และได้ประสบการณ์เป็นเครื่องประกัน
ติดตัวว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถสูง ซึ่งก็
ยังมคีนไม่มากนกัทีค่ดิท�างานและรกัทีจ่ะ
ท�างานอย่างนี ้มคีนไทยส่วนน้อยทีจ่ะขยนั
ท�างานและรบัผิดชอบหน้าที ่ส่วนใหญ่ยงั
รักความสบาย รกัความมัน่คง รักทีจ่ะรบั
เงินเดือนประจ�า มีโอกาสสังสรรค์เฮฮา

เรื่องของคนที่เก่งในวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึง
เป็นความเสีย่งท่ีสงู ทีจ่ะรักษาคนเก่งเอา
ไว้ได้ เพราะคนที่เก่งเหล่านี้สามารถย้าย
ไปอยู่ที่อื่นๆ ได้อย่างสบาย และทุกส่วน
งานก็อ้าแขนรับ เพราะเป็นคนที่มีความ
สามารถและมศีกัยภาพสงู จนกว่าเมือ่ย้าย
ไปแล้วกลายเป็น “ตายยืนต้น” (Death 
Wood) จึงส�านึกว่าชีวิตไม่สนุกอีกต่อไป 
ไม่มีความกระตือรือร้นอีกต่อไป

เทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๙ มกราคม 

๒๕๖๐ วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหิดล โดยสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ได้จัด
เทศกาลดนตรีแจ๊สเพ่ือการเรียนรู้ ซ่ึงปี
นี้ได้จัดงานติดต่อกันเป็นปีที่ ๙ แล้ว มี
วงดนตรีแจ๊สเข้าร่วมงาน ๖๕ วง มีเวที

อยู่ ๕ เวที ส�าหรับปีนี้มีบรรยากาศที่ดี 
อากาศเยน็น่านัง่ฟังเพลง มมีหาวทิยาลยั
ทีเ่ปิดสอนดนตรแีละหน่วยงานทีม่กีจิกรรม
ดนตรีจ�านวนมากมาร่วมงาน 

การแสดงของวงดนตรีในปีนี ้เน่ืองจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
๙ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙ วงดนตรีทุกวงต่างก็พร้อมใจกัน
เล่นบทเพลงพระราชนิพนธ์ บ้างก็เป็น
เพลงร้อง บ้างก็เป็นเพลงบรรเลง ซึ่ง
ก็พบว่า บทเพลงพระราชนิพนธ์ เป็น
รากฐานส�าคัญส�าหรับการศึกษาดนตรี
แจ๊สในประเทศ

“ดนตรีช่วยขจัดความเจ็บปวดใน
ระหว่างวัน” เป็นพระราชปรารภทีพ่ระองค์
รับสั่งเอาไว้ มีบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่
ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยทั้ง 
๔๘ บทเพลง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที่ 
๙ ทรงเป็นผู้น�าดนตรแีจ๊ส และได้ทรงวาง
รากฐานการศึกษาดนตรแีจ๊สในประเทศไทย 
ทรงเป็น “พระบิดาแห่งดนตรีแจ๊สไทย” 
บทเพลงพระราชนพินธ์เป็นเนือ้หาดนตรี
แจ๊สทีส่�าคัญมากทีนั่กศกึษาจะต้องศกึษา
และสบืทอดต่อไป เป็นคมัภีร์ของนกัดนตรี
แจ๊สรุน่ต่อๆ ไป พระองค์ทรงเล่นดนตรแีจ๊ส 
ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานดนตรี
ของพระองค์ให้แก่พสกนิกรชาวไทย

วันนี้สถาบันการศึกษาดนตรีของ
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ไทยสามารถที่จะผลิตบุคลากรดนตรีขึ้น
มาทดแทนชาวต่างชาตไิด้อย่างน้อยร้อยละ  
๔๐ ซึ่งได้ยึดพื้นที่ในสถานประกอบการ
ไปแล้ว อตุสาหกรรมบันเทิง ซึง่มนีกัร้อง 
นักดนตรี นักแสดง นักเทคโนโลยีดนตรี 
นกัธรุกจิดนตรี อาชพีดนตรไีด้คนืกลบัมา 
อยูใ่นมือคนไทยยุคใหม่มากขึน้ ทัง้มฝีีมอื
ดนตรีสูงขึ้น รู้ภาษามากข้ึน ต่อรองกับ
นายจ้างได้มากขึ้น ปัจจุบันศิลปินไทยไม่
ได้ขี้เหร่อีกต่อไป

เทศกาลดนตรแีจ๊สแห่งการเรยีนรู ้ที่
วทิยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ตั้งแต่ ๑๐ โมงเช้า กระทั่ง ๕ ทุ่ม ทุกวัน 
มกีารแสดงดนตรขีองวงดนตรต่ีางๆ มีการ
แข่งขนัระดับนกัเรียนและระดับอาชพี ซ่ึงก็
มนีกัศกึษาจากสถาบันการศกึษาต่างๆ เข้า
ร่วมแข่งขัน ที่ส�าคัญก็คือ นักเรียนดนตรี
มีฝีมือสูงจนเหลือเชื่อ ในระดับนักศึกษา 
เดก็ระดบัเตรยีมอดุมดนตร ี(มธัยมศกึษา
ปีท่ี ๕) ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ในระดบัมอื
อาชีพนั้น นักดนตรีจากเกาหลี ซึ่งได้มา
ร่วมงานแข่งขัน ๒-๓ ปีแล้วเช่นกัน เป็น
ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ

ส�าหรบัความพิเศษของเทศกาลดนตรี
แจ๊สแห่งการเรียนรู้ในปีนี้ นอกจากมีวง
ดนตรีและนักดนตรีเก่งๆ แล้ว ยังมีการ
สาธิตดนตรีแจ๊สโดยนักดนตรีระดับดังๆ 
ของโลก เพ่ือให้เดก็ได้สมัผสัคนระดบัโลก
โดยไม่ต้องว่ิงไปหาโลก แต่มคีนระดบัโลก
มาหาในเมืองไทย โดยหวังว่าสักวันหนึ่ง
เดก็ไทยทีไ่ด้เหน็คนทีม่ฝีีมอืระดบัโลกจะได้
สร้างแรงบันดาลใจ ได้พัฒนาตนเอง ได้
เป็นนักดนตรีระดับโลกได้ในอนาคต

โลกในวันนี้และโลกในอนาคต เป็น
โลกของคนที่มีกึ๋นเท่านั้น คนก็จะเอากึ๋น
ออกมาขายให้แก่กนั กึน๋คอืการผสมผสาน
กนัระหว่างความสามารถบวกกบัความคดิ
สร้างสรรค์เพือ่ทีจ่ะสร้างสิง่ใหม่ๆ ออกมา
เป็นสินค้า วิชาดนตรีและศิลปะก็จะเป็น
รากฐานของกึ๋นทั้งหลาย วันนี้การศึกษา
ไทยได้เข้าไปถึงกึ๋นแล้ว

สิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น�าเสนอเพิ่มใน
เทศกาลดนตรีแจ๊สแห่งการเรยีนรู ้คอื การ

เอาดนตรแีจ๊สและดนตรคีลาสสกิมาผสม
กนั แล้วมาน�าเสนอใหม่ในสังคมไทย แม้
จะเป็นของเก่าแล้วท้ังในอเมรกิาและยุโรป 
แต่ในเมื่อสังคมไทยยังไม่เคยมีและท�าได้
ยาก เพราะทั้งแพง ยาก และไม่พร้อม

บรษิทัโทรทศัน์ (Voice TV) เข้ามา
บนัทกึรายการแสดงตลอดทกุวนั เพือ่น�า
ไปเสนอให้ประชาชนทั่วไปได้ชมกันต่อไป 
ในขณะเดยีวกนักม็ปีระชาชนทัว่ไปช่วยกนั
ส่งคลิปไปตามพรรคพวกเพื่อนฝูง ท�าให้
เทศกาลดนตรแีจ๊สแห่งการเรยีนรูเ้ผยแพร่ 
ออกสู่ประชาชนในวงที่กว้างมากทั้งใน
และต่างประเทศ

ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มี
ข่าวดีที่นายป่าไม้ เชิดเกียรติศักดิ์ ศิษย์
เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหดิล ซึง่เคยเข้าประกวดระดบัอาชพีงาน
เทศกาลดนตรแีจ๊สแห่งการเรยีนรู ้(พ.ศ. 
๒๕๕๘) ได้รบัรางวลัการประกวดผ่านยทูปู 
เป็นล�าดับที่ ๓ ของโลก ซึ่งท�าให้งาน
เทศกาลดนตรีแจ๊สแห่งการเรียนรู้เป็นที่
รูจ้กัในระดบันานาชาตมิากยิง่ขึน้ แน่นอน
ว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ก็ย่อมได้รับอานิสงส์ไปด้วย

การคัดเลือกนักดนตรีทีพีโอ 
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง

ประเทศไทย (Thailand Philharmonic 
Orchestra, TPO) มอีาย ุ๑๒ ปีแล้ว ซึง่
มีกระบวนการทีจ่ะพฒันาคุณภาพของวง
ดนตรอีย่างต่อเนือ่ง สิง่ทีท่�าเป็นประจ�าก็
คอื การคัดเลอืกนักดนตรีใหม่ เพราะเมือ่
สิ้นสุดฤดูกาลแสดง หรือมีการเปลี่ยน
ระบบเงินเดือน ก็ต้องคัดเลือกนักดนตรี
ใหม่ ซึ่งนี้เป็นครั้งที่ ๗ แล้ว

การผลักดันเพ่ือให้วงดุริยางค์ฟีล 
ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเป็นองค์การ
มหาชนนั้น ก็มีกระบวนการ อาทิ การ
ท�าประชาพิจารณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้
มีส่วนได้เสีย ซ่ึงได้จัดท�าประชาพิจารณ์
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ มีผู้ที่
เกีย่วข้อง วงดนตรอีาชีพต่างๆ สถาบนัการ
ศึกษา องค์กรที่เกี่ยวกับดนตรี ประมาณ 
๕๐ องค์กร เข้าร่วมให้ความเห็นในการ

จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
ในการจัดคัดเลือกนักดนตรีใหม่ท้ัง

วง (๙๓ คน) เป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับนัก
ดนตรี ซึ่งก็ไม่มีใครชอบที่จะถูกจัดให้มี
การคัดเลือกบ่อยๆ เพราะการคัดเลือก
เป็นการสร้างความเครยีดให้กบันกัดนตรี 
ต้องเตรยีมพร้อม ต้องมกีารฝึกซ้อมอย่าง
หนัก เพราะต�าแหน่งในวงดุริยางค์ฟีล 
ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยมีความหมาย
ต่อชีวิต เพราะเป็นวงดนตรีอาชีพและมี
เงินเดอืนท่ีสงูขึน้ไปอีก ท�าให้มีผูเ้ข้าแข่งขนั
คัดเลือกมากขึ้น

ในการจดัคดัเลอืกนกัดนตรใีหม่ คณะ
กรรมการ ๗ คน ประกอบด้วย (๑) ผู้
อ�านวยการดนตรี (๒) ผู้จัดการวงดนตรี 
(๓) ผู้ควบคุมวงดนตรี ๒ คน โดยการ
คดัเลอืกจากนกัดนตรทีีท่�างานมาแล้วกับ
ทพีโีอ ๖ ปี (๔) ตวัแทนนักดนตร ี๓ คน 
โดยการคัดเลือกจากนักดนตรีที่ผ่านการ
ท�างานมาแล้วกับทีพีโอ ๖ ปี

การคดัเลอืกนกัดนตรีใหม่ จะจดัข้ึน
ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่
อาคารวิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลัย
มหดิล ศาลายา โดยทีผู่ผ่้านการคดัเลอืก
ก็จะเริม่ท�างานกับวงดุรยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิ
แห่งประเทศไทยทนัท ีในเดอืนพฤษภาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป หวังว่าในการคดัเลือก
คร้ังน้ี สามารถท่ีจะเซ็นสัญญากับนัก
ดนตรไีด้ถงึ ๕ ปี โดยมรีะยะเวลาทดลอง
ท�างาน ๖ เดือน

ถึงแม้ว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป	์
มหาวิทยาลัยมหิดล	 จะมีโอกาสอย่าง
มาก	 มีภาวะคุกคามที่น่ากลัว	 มีความ
เส่ียงสูงท่ีสามารถจะท�าให้โอกาสต่างๆ	
ที่มีอยู่ล่มลงได้	 แต่เชื่อว่าคุณภาพของ
งาน	ความส�าเรจ็ทีป่รากฏ	สามารถทีจ่ะ
ล้มล้างภาวะคุกคามและความเสีย่งลงได้	
ซึ่งต้องอาศัยฝีมือเท่านั้น	ในที่สุด	ภาวะ
คกุคามและความเสีย่งทีส่งูก็จะกลายเป็น
โอกาสที่ส�าคัญส�าหรับการท�างานต่อไป
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ป่าไม้ เชิดเกียรติศักดิ์
นักกีตาร์แจ๊สรุ่นใหม่ 
กับเส้นทางประกวดในโลกโซเชียล

Interview

เรื่อง:	 นพดล	ถิรธราดล	(Noppadol	Tirataradol)
	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีบทบาทส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวันต่อผู้คนในทุกสาขา

วชิาชพีเป็นอย่างมาก กิจกรรมต่างๆ ได้ถกู
ขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว 
และเป็นวงกว้าง แม้แต่กิจกรรมการแข่งขัน
ทางด้านดนตร ีเช่น รายการประกวดแข่งขนั
ที่มีชื่อว่า “Made	in	New	York	Jazz	
Competition”	

ศษิย์เก่าวิทยาลยัดุรยิางคศิลป์ ผู้มี
ดีกรีอาจารย์พิเศษของวิทยาลัย “ป่าไม	้
เชดิเกยีรตศิกัดิ”์ ไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบัทีส่องในรายการนี ้ซึง่การประเมิน
ใช้วธินีบัผลโหวตจากนกัดนตรทีัว่โลกผ่าน
โซเชียลมีเดีย เมื่อผ่านรอบผลโหวตก็จะ
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ที่มีนักดนตรีแจ๊ส 
ระดบัโลกเป็นผู้ประเมนิผลรางวลัในล�าดบั
ที่ ๑-๓ โดยไม่ต้องไปแสดงต่อหน้า

การทีค่นไทยสามารถไปคว้ารางวลั
ระดบันานาชาตเิช่นน้ี ได้สร้างแรงกระเพือ่ม
ให้สังคมแจ๊สของไทย สร้างความภูมิใจ
ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง แต่สิ่ง
ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่าน้ันก็คือ เป็นการจุด
ประกายและปูทางให้คนรุ่นใหม่ของไทย
เชื่อว่า... เราก็ท�าได้เช่นกัน

โดยครัง้นี ้วารสารเพลงดนตรีได้รับ
เกียรติจาก อาจารย์นพดล	 ถิรธราดล	
(หรือ ’จารย์หลง ของเดก็แจ๊ส) รองคณบดี
ฝ่ายบรกิารวิชาชพี และเป็นอาจารย์สอน
ดับเบิลเบส ประจ�าสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
มานั่งพูดคุยกับ ป่าไม้ เชิดเกียรติศักด์ิ 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านดนตรีให้
แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้อ่านทุกๆ 
ท่าน ท�าให้บรรยากาศในการสัมภาษณ์
ครัง้นี ้เป็นแบบสบายๆ แบบครูกบัลูกศษิย์ 
คุยกัน ฟังแล้วเพลิดเพลิน แต่เปี่ยมไป
ด้วยความรู้

อ.นพดล: เล่าความเป็นมาของคุณ
ให้ฟังหน่อย

ป่าไม้: ชื่อจริงผมคือ ป่าไม้ เชิด
เกยีรตศิกัดิ ์ครบั ผมเรยีน Pre-college 
ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จนจบชั้น ม.๖ 
แล้วกเ็รียนต่อระดบัปรญิญาตรทีีว่ทิยาลยั

นี่แหละครับ สาขาดนตรีแจ๊ส

อ.นพดล: ใช่ ผมจ�าได้ว่าคุณเรียน
ตัง้แต่ Pre-college แล้วก็มาเรียนแจ๊สระดับ 
ปริญญาตร ีผมเองรูส้กึว่าคณุอยูท่ีน่ีม่านาน 
มากๆ แล้วตอนนี้ท�าอะไรอยู่บ้าง

ป่าไม้: ตอนนีผ้มกเ็ป็นอาจารย์พเิศษ
ในสาขาดนตรีแจ๊สครับ สอนวิชาเมเจอร์
กีตาร์ แล้วก็เป็นนักดนตรีอิสระครับ

อ.นพดล: ท�าไมถงึเลอืกเรยีนสาขา 
แจ๊สล่ะ

ป่าไม้: จริงๆ ตอนแรกก็ไม่ได้คิด
หรอกครบั แต่พอเข้ามาเรยีนมธัยมปลาย 
เหน็รุน่พีเ่ล่นแล้วรูส้กึว่ามนัอสิระดคีรบั ก็
เลยลองเรยีนด ูเรยีนกบัอาจารยโ์ย่ หรือ
อาจารย์พชร คุ้มชัยสกุล จากนั้นก็เรียน
มาเรื่อยๆ ครับ จนจบ ม.๖ ก็ตัดสินใจ
เรียนแจ๊สครับ

อ.นพดล: รู้สึกอย่างไรบ้างตอน
เรียนแจ๊สในช่วงปริญญาตรี ดีไหม ชอบ
หรือเปล่า

ป่าไม้: สนุกดีครับ

อ.นพดล: ชอบมากขึน้เร่ือยๆ ไหม
ป่าไม้: ครับ ชอบมากขึ้นเรื่อยๆ 

เหมือนยิ่งเรียนแล้วยิ่งเจอปัญหาของ 
ตวัเองครบั ต้องรูว่้าตวัเองควรจะแก้อะไร 
ตรงไหน เหมือนข้ามด่านครับ แต่พอแก้
ปัญหาได้แล้ว ก็รู้สึกสนุกที่เราท�าได้ครับ

อ.นพดล: ก็หมายความว่า ดนตรี
แจ๊สเป็นเหมือนดนตรีที่เรียนไม่รู้จบ มี
เรื่องใหม่ๆ ให้เรียนรู้อยู่เสมอ

ป่าไม้: ใช่ครับ จนถึงตอนนี้ ก็ยัง
เหมือนมีด่านที่ต้องข้ามไปเรื่อยๆ ครับ

อ.นพดล: อาจารย์ว่านักดนตรแีจ๊ส
ทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นนะ อย่าง Benny 
Green ทีม่าเล่นที ่TIJC เมือ่ ๒-๓ ปีก่อน 
พอเขาเหน็ใครเล่นด ีกจ็ะไปยนืด ูและพดู
คยุแลกเปลีย่นความรูแ้บบไม่ถอืตัวว่าตัว

เองกค็อืระดบัโลกคนหน่ึง ดเูขาพร้อมและ
อยากเรียนรู้จากคนอืน่ ไม่ว่าคนคนนัน้จะ
เป็นใครก็ตาม 

ตอนท่ีคุณเรียนแจ๊สได้ท�าอะไรอีก
บ้าง เช่น เล่นดนตรีกลางคืน

ป่าไม้: จริงๆ ตอนเรียนไม่ค่อยได้
เล่นเท่าไหร่ครับ เล่นน้อย ที่เล่นอยู่ก็มีที่ 
Brown Sugar กับที่โรงแรมโอเรียนเต็ล 
แค่วันเดียวครับ ช่วงนั้นไม่ได้ท�างานมาก
ครบั เพราะกลวัว่าถ้าท�างานกจ็ะแบ่งเวลา
ไม่ได้ ผมท�าอะไรหลายๆ อย่างพร้อมกัน
ไม่ค่อยได้ครับ

อ.นพดล: เห็นเคยแข่ง Thailand 
Jazz Competition ของ TIJC ด้วยใช่
ไหม แข่งไปกี่ครั้งกว่าจะได้รางวัล

ป่าไม้: โห... ใช่ครับ การแข่งขัน 
TIJC จะมสีองรุน่นะครบั รุน่ Junior และ
รุ่น Open ครับ รุ่น Junior ผมได้ครั้งที่
สามครบั ครัง้ทีห่นึง่และสองไม่ได้ ส่วนรุน่ 
Open กเ็หมอืนกนัครบั ได้คร้ังท่ีสาม แข่ง
แพ้มาทั้งหมดสี่ครั้งครับ (หัวเราะ) แต่
ผมเหมือนคิดว่า ต้องเอาอีกครับ ไม่ใช่
จนกว่าเราจะชนะนะครับ แต่จนกว่าจะ
โอเคว่าเราท�าดีที่สุดแล้ว คือจริงๆ แล้ว 
ครั้งที่สาม ในรุ่น Open ผมคิดว่าจะแข่ง
ครั้งสุดท้ายแล้วครับ คือ ได้หรือไม่ได้ ก็
ไม่คิดจะแข่งต่อแล้วครับ เพราะกะว่าจะ
หาลูท่างอ่ืน และอยากให้โอกาสเดก็ๆ รุน่
ใหม่กว่าผมบ้างครับ

อ.นพดล: แล้วท�าไมถึงลงแข่ง
ป่าไม้: จริงๆ ตอนลงครั้งแรก ผม

ไม่คิดอะไรเลยครับ อาจารย์พชร คุ้มชัย
สกลุ เป็นคนบอกให้ผมสมคัรแข่งเพ่ือหา
ประสบการณ์

อ.นพดล: เหมือนวัดฝีมือตัวเอง
ดูด้วยใช่ไหม

ป่าไม้: ใช่ครับ พี่เขาบอก ลองลง
แข่งสิ ตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณ ม.๖ 
หรือปีหนึ่งครับ
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อ.นพดล: ไม่มั่นใจความสามารถ
ตัวเองเหรอ

ป่าไม้: ไม่มั่นใจครับ เพราะคิดว่า
ถ้าลงไปก็แพ้ครับ แล้วสุดท้ายก็แพ้จริงๆ 
ครับ ตอนแรกๆ ก็แย่เหมือนกันครับ แต่
พอเราแพ้เยอะๆ เข้า มันก็จะเร่ิมมีภูมิ
ต้านทาน เราจะเริม่เกบ็ประสบการณ์จาก
ใบคอมเมนต์ของกรรมการระดับโลก แล้ว
กแ็ก้ตามจากค�าแนะน�าน้ันครบั มีเท่าไหร่
ก็แก้ตามนั้นหมดครับ

อ.นพดล:	แสดงว่าการแพ้กเ็ป็นการ
เรียนรู้อย่างหนึ่ง ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ป่าไม้: อย่างแรกเลยคือ เราต้องไม่
คิดว่า ‘แพ้’ เป็นสิ่งที่แย่ครับ เราต้องคิด
ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่า ‘ชนะ’ ด้วยซ�้าครับ 
ท�าให้เรามองเหน็ในบางมมุเมือ่มคีนทีท่�าได้
ดกีว่าเรา จะเหน็ว่านีค่อืสิง่ท่ีเราควรท�าได้
เหมือนกัน แล้วเราก็ท�าตามครับ

อ.นพดล: อาจารย์ว่า จริงๆ คน
แทบทั้งโลกนะ	 ‘เรียนรู้ชีวิตจากการแพ้
มากกว่าการชนะ	เพราะการชนะไม่ค่อย
ได้สอนอะไรเรามากหรอก	มนัมแีต่ได้กบั
ได้	มนัเหมอืนเป็นธรรมชาตขิองมนษุย์	ท่ี

เหมือนต้องต่อสู้	จึงจะเรียนรู้’ ไม่อย่าง
นัน้ชวีติน่าเบือ่ตายเลย มแีต่ชนะ เหมอืน
พระเจ้าให้พรมา อาจารย์ว่าไม่สนุก

หลงัจากแข่ง TIJC ท�าไมถงึตดัสนิใจ 
ลงแข่งรายการ Made in New York 
Jazz Competition อีก

ป่าไม้: การแข่งขันนี้คือการแข่งขัน
ดนตรีแจ๊สทางออนไลน์ครับ มีการส่ง
คลิปเข้าไปให้กรรมการเลือก มีอยู่ด้วย
กัน ๗ หมวดครับ Solo instrumental, 
Solo vocal, Small band, Big band, 
Composer, Arrangement และ Gismart 
ครับ ผมลงที่ Solo instrumental ครับ 
จรงิๆ เราจะเลอืกเล่นเป็นวงหรอืคนเดยีว
ก็ได้ แต่เนื่องจากเพื่อนๆ ไม่มีใครว่าง 
เพราะเป็นช่วงเปิดเทอม ผมเลยเลอืกเล่น
คนเดียวครับ เล่นเพลง Zhivago ของ 
Kurt Rosenwinkel เป็นเพลงที่อยาก
เล่นอยู่แล้ว แต่แทบจะไม่มีเวลา เพราะ
ใกล้หมดเขตด้วยครับ ผมเลยต้องรีบลง 
ซ้อมประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับ

อ.นพดล: ตอนลงแข่ง รูไ้หมว่าใคร
เป็นกรรมการ วิธกีารแข่งขนัเปน็อย่างไร 
กรรมการให้คะแนนอย่างไร

ป่าไม้:	รูค้รบั หลงัจากส่งคลปิเข้าไป 
กใ็ห้คนข้างนอกโหวตจากทัว่โลกเลยครบั 
ซึ่งผมได้คะแนนโหวตมากที่สุด ในหมวด 
Solo instrumental ครับ เลยได้เข้า
รอบสุดท้าย ซ่ึงในรอบสุดท้ายนี้ เขาก็
จะรวบรวมทัง้ ๗ หมวด มาตดัสนิกันอีก
ครัง้ว่าใครจะได้ทีห่นึง่ ท่ีสอง ท่ีสาม ครับ

อ.นพดล: กรรมการมีใครบ้าง
ป่าไม้: มี Mike Stern, Randy 

Brecker และ Lenny White ครับ

อ.นพดล: ชนะแล้วได้อะไรบ้าง
ป่าไม้:	ชนะที่หนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ครับ เท่ากับของ TIJC 
เลยครับ (หัวเราะ) ได้ตั๋วเครื่องบินไป
นิวยอร์ก และ Jewelry ของ Alex 
Soldier ชนะทีส่อง ได้ Software Piano 
และ Keyboard ของ Kawai ครับ แต่ที่
สาม ไม่ได้อะไรเลยครับ

อ.นพดล: กไ็ด้มีคนรูจ้กัเราไง มคีน
เหน็เราในนัน้ ซึง่หมายถงึเหน็ทัว่โลกเลยนะ 
ตอน Mike Stern ประกาศชื่อของป่าไม้  
อาจารย์ฟังแล้วเหมือนไม่ใช่ชื่อป่าไม้ ฟัง
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ยากมาก (หัวเราะ) แต่ Mike Stern 
จริงๆ เขามาเล่นที่เมืองไทย ๒-๓ ครั้ง
แล้ว พอชนะแล้วเป็นอย่างไรบ้าง

ป่าไม้: ดีใจครับ ผมไม่รู้ว่าตัวเอง
เข้ารอบ จนเขาประกาศ finalist ไปแล้ว 
เขาแท็กมาว่าผมติดที่สาม จึงรู้ครับ ผม
ประทบัใจมาก เพราะตอนแรกคดิว่าตวัเอง 
ตกรอบไปแล้ว

อ.นพดล:	อะไรคอืเหตผุลทีเ่ข้าไปแข่ง
ป่าไม้:	เหมอืนกบัเราอยากรูค้รบัว่า

ถ้าเราแข่งระดับอนิเตอร์เราจะเป็นอย่างไร 
จริงๆ ตอนส่งไปก็ไม่ได้คิดครับ ผมส่งไป 
๓ งานครับ งานที่โปแลนด์ งานที่อิตาลี 
และงานที่นิวยอร์กครับ งานของที่อิตาลี
กบันิวยอร์กเป็นการแข่งออนไลน์ครบั แล้ว
รายการแข่งของอติาล ีเขามรีบัเข้ารอบ ๘ 
คนครบั ผมได้เป็นคนที ่๘ ครบั (หวัเราะ)

อ.นพดล: ก็ไม่เลวนะ งานนั้นชื่อ
งานอะไร

ป่าไม้: ชื่องาน “7 Virtual Jazz 
Club” ครับ

อ.นพดล: แล้วของโปแลนด์ล่ะ
ป่าไม้: โปแลนด์ไม่ได้แข่งครบั เพราะ

ผมขอวีซ่าไม่ทัน ต้องไปแข่งที่นั่นครับ

อ.นพดล: ดแีล้วล่ะ เพราะอาจารย์
เองกจ็ดัการแข่งขนัในงาน TIJC โดยหวงั
ว่าการแข่งขันจะกระตุน้นกัดนตรไีด้มสีนาม
ประลองฝีมอื การมคีนมาประเมนิเรา จะ
ท�าให้เราเกิดการพัฒนาทางอ้อม แต่เมื่อ
จดัมาถงึปีนี ้ปีทีเ่ก้าแล้ว กอ็ยากเหน็เด็กๆ 
ของเราไปท้าพิสูจน์โลกที่มันกว้างขึ้น ซึ่ง
ตวัอาจารย์เองกเ็คยพยายามหลายๆ ครัง้ 
กระตุ้นให้เด็กๆ ไปประกวดต่างประเทศ 
สุดท้ายก็มีคนท�าได้จริงๆ ได้รางวัลจริงๆ 
ถือเป็นก้าวส�าคัญท่ีนอกเหนือไปจาก
การได้รางวัลอย่างที่ป่าไม้พูดไว้นั่นแหละ 
อาจารย์กค็ดิว่าการประกวดให้อะไรเราอกี
มาก ไม่เกี่ยวกับแพ้ชนะเลย เราจะเป็น
ตวัอย่าง เหมอืนเป็นคนแรกทีไ่ปเปิดประตู
ให้น้องๆ เห็นว่า เนี่ย ประตูมันเปิดได้นะ 

แล้วอาจารย์กเ็ช่ือว่าจะต้องมคีนเดินตาม
รอยคุณมากขึน้ไปอีก อาจารย์รอมานาน
แล้ว แต่ต้องยอมรับว่าเด็กไทยค่อนข้าง
เขิน ไม่กล้า ถ่อมตัว เหมือนคิดว่าส่งไป
กค็งไม่ชนะ ไม่ได้อะไรหรอก เหมอืนป่าไม้ 
ทีเ่ข้ารอบยังไม่รูต้วัเลย เพราะส่งไปสนุกๆ 
เอาประสบการณ์

ตัง้แต่ป่าไม้เริม่เรยีนแจ๊ส ได้เข้าร่วม
แข่งขนั TIJC จนมาถงึการแข่งขนัล่าสดุนี้ 
มองว่าการแข่งขันให้อะไรเราบ้าง

ป่าไม้: การแข่งขัน มันมีแต่ให้กับ
ให้ครับ อยู่ที่มุมมองเลยครับ คืออย่า
ไปคิดว่าการแพ้มันแย่มาก อยากให้คิด
ว่า ‘การแพ้	จริงๆ	มันไม่แย่หรอกครับ	
ใครๆ	เขาก็แพ้กันครับ’ อย่าคิดว่าเราไป
แข่งกับคนอื่น ให้คิดว่าเราแข่งกับตัวเอง 
คิดว่าเราท�าได้ดีหรือเปล่า ครั้งแรกไป
ประกวดอาจจะตื่นเต้น เราก็ต้องค�านึง
ถึงการควบคุมการตื่นเต้นนี้เป็นจุดหนึ่ง
ครับ เราสามารถเล่นได้ ๑๐๐% ของเรา
หรอืเปล่า ให้เหมอืนเราขึน้ไปซ้อมบนเวที
ให้เป็นเวทีของเรามากกว่าครับ

อ.นพดล: ฝร่ังหลายคนท่ีเติบโต
ขึ้นมาได้ด้วยการแข่ง เช่น Lage Lund 
และ Ben Williams พวกนี้ทั้งหมดแข่ง
มาตลอด ดูอย่าง Ben Williams ตอน
หลังได้รางวัล Grammy Awards กับ 

Pat Matheny ด้วยซ�้า ซึ่งอาจารย์ว่า
ทัศนคติในการมองการแข่งขันมันส�าคัญ
นะ ถ้ามองว่าเป็นการแข่งขันแบบมีแพ้
มีชนะ มันก็จะสะท้อนแต่มุมลบ แต่ถ้า
เรามองโลกให้เป็นบวกได้ คดิเสยีว่ามคีน
สร้างสนามให้เราแสดง มคีนวดัผลให้เรา 
มคีนประชาสัมพนัธ์ตัวเราให้คนอืน่ได้รูจ้กั 
แถมยงัมคีนจดัล�าดบัให้ด้วยว่าเราอยูต่รง
ไหน ดูสิไม่ต้องจ่ายอะไรเลย มันคุ้มยิ่ง
กว่าคุ้ม ถูกไหม

อนาคตคิดจะท�าอย่างไรต่อไป การ
เล่นดนตรแีจ๊ส ยงัมุง่มัน่จะเดินหน้าต่อไป 
หรืออะไร ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว

ป่าไม้:	ไปต่อครับ เดีย๋วกส่็งแข่งอกี
ครับ ตอนนี้อายุ ๒๕ ปีครับ

อ.นพดล: ยังมีเวลาที่จะศึกษาตัว
เองอีกเยอะ

ป่าไม้: ผมว่าจะไปเรียนก่อนครับ 
ยังรอภาษาอังกฤษอยู่ครับ

อ.นพดล: ด่านส�าคัญเลย ค่อยๆ 
ท�าไป ป่าไม้มีอย่างอื่นจะเสริมไหม 

ป่าไม้: ฝากถึงเด็กๆ ครับ ว่างาน 
TIJC เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก ส่งไปแข่ง
กันเถอะครับ มันช่วยเราจริงๆ ท�าให้เรา
กระตอืรอืร้นขึน้ด้วย ส่วน Master Class 
สามวันของศิลปิน หรือ Jazz Camp 
ส�าคัญมากครับ ไม่ได้ส�าคัญที่ว่าเข้าใจ
หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาสอนนะครับ แต่
แค่เราได้เข้าไปดใูกล้ๆ กคุ้็มมากแล้วครบั 
กว่าที่ผมจะมาถึงตรงนี้ได้ สิ่งเหล่านี้เป็น
ประสบการณ์อนัล�า้ค่าในชวีติของผมมากๆ 
ครับ ขอบคุณครับ
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TPO V.S. Donald Harrison
สัมผัส จิตวิญญาณ JAZZ ในงาน TIJC 2017

Review

เรื่อง:	 นฤตย์	เสกธีระ	(Narit	Sektheera)
	 บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน

ประกอบด้วย	Zaccai Curtis	มอืเปียโน	 
Darryl Staves, Jr.	 มือกลอง	Max 
Moran	มือเบส	

ยงัม	ีShai Maestro / Desmond 
White Group	 ที่ประกอบด้วย	 Shai 
Maestro	 มือเปียโน	 ชาวอิสราเอล	
Desmond White	มอืเบส	Kush Bayyan 
Abadey	มือกลอง	

วง	Julian Lage Trio	ทีม่	ีJulian 
Lage	อเมรกินั	มอืกตีาร์แจ๊สช้ันแนวหน้า
ของโลก	หวัหน้าวง	Eric Doob	มอืกลอง	
Jorge Roeder	มือเบส

รวมถึง	Magos Herrera	นักร้อง	
และ	Keith Jackson	นกัทรอมโบน	เป็นต้น

ปีนี	้งาน	TIJC	2007	จดัขึน้ระหว่าง
วันที่	๒๗-๒๙	มกราคม	๒๕๖๐

วนัทีเ่ดนิทางไปชมการแสดง	คอืวันที ่
๒๘	มกราคม

หอประชมุมหิดลสทิธาคาร	มหาวทิยาลัย
มหดิล	วนัน้ี	มคีอนเสิร์ตพเิศษอีกแล้ว
ความพิเศษเกิดจากการแสดงที่

ผสมผสานระหว่างวงแจ๊สระดบัโลกกบัวง 
ไทยแลนด์ฟีลฮาร์โมนกิออร์เคสตร้า	หรอื
ทีพีโอ	ของประเทศไทย

คอนเสร์ิตครัง้น้ี	เป็นโปรแกรมหน่ึง
ในงานดนตรีแจ๊ส	 TIJC	 ของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล

งานดนตรีแจ๊สนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 
๙ เรียกชื่อ TIJC 2017

TIJC	จัดขึ้นทุกปี	แต่ละครั้งจัด	๓	
วัน	 แต่ละวันอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมทั้ง
การประกวด	การให้การศึกษา	และการ
แสดงแจ๊ส

แต่ละปี	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะ
เชิญศิลปินแจ๊ส	 ทั้งระดับชาติและระดับ
โลก	มาแสดงฝีมือให้เห็น

รวมทัง้การแสดงของวงแจ๊สของคน
ไทย	ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นวงของมหาวทิยาลัย
ต่างๆ

อาทิ	 วงมหาวิทยาลัยมหิดล	 วง
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วงมหาวิทยาลัย
รังสิต	 วงจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิ
วงจากกองทัพเรือ	ฯลฯ

รวมๆ	กันคราวนี้	มีวงแจ๊สเข้าร่วม
ประมาณ	๖๕	วง

รศ.ดร.สกุร	ีเจริญสขุ	คณบดีวทิยาลยั
ดรุยิางคศลิป์	มหาวิทยาลยัมหดิล	บอกว่า	
แต่ละวงที่มา	เพื่อเทิดพระเกียรติ	“พระ
บิดาแห่งดนตรีแจ๊สไทย”...	 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙

ส่วนศิลปินแจ๊สจากต่างประเทศที่
เดินทางมาร่วมปีนี้	มีหลายคน	อาทิ

Donald Harrison	มอืแซกโซโฟน 
แจ๊ส	 อเมริกันผิวสี	 พร้อมด้วยวงที่
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ตลอดทัง้วนัทีว่ทิยาลยัดรุยิางคศลิป์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	มีกิจกรรมแจ๊สเต็ม
พิกัด	 เวทีกลางแจ้งมีการแสดงแจ๊สจาก
วงดนตรีที่มาร่วม	

พอตกเย็นประมาณ	 ๑๖.๐๐	 น.	
การแสดงระหว่างทพีโีอกบัแจ๊ส	วงโดนลัด์	 
แฮร์ริสนั	ทีห่อประชมุมหดิลสทิธาคาร	กเ็ริม่

ก่อนหน้าน้ี	 หากใครได้ชมเฟซบุ๊ก
ที่สัมภาษณ์	รศ.ดร.สุกรี คงทราบว่า	นัก
ดนตรีแจ๊สระดับโลกมีความพิถีพิถัน	เขา
คัดสรรเวทีที่จะเดินทางมาร่วมแสดง	

ไม่ใช่มีสตางค์อย่างเดยีวแล้วจะจ้าง
ใครมาแสดงก็ได้

ก่อนการแสดง	โดนลัด์	แฮร์รสินั	มี
ก�าหนดว่าจะมาแสดงเดี่ยวในงาน	 TIJC	
แต่พอเดินทางมาชมฝีมือของทีพีโอแล้ว	
เปลี่ยนใจ

เขากลับไปชักชวนเพื่อนร่วมวงที่
เหลือให้มาแสดงด้วย

ถือเป็นเคร่ืองรับประกันฝีมือของ 

ทพีโีอว่า โลกดนตรยีอมรบั... น่าภาคภมูใิจ 
การแสดงในหอประชมุมหดิลสทิธาคาร 

วันนั้น	 ม ี พ.อ. ประทีป สุพรรณโรจน ์
เป็นวาทยกร	โดย	Omiros Yavroumis 
เป็นหัวหน้านักดนตรี

เร่ิมการแสดงด้วยบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี	 ๙	 ท้ังบทเพลง	
Old-Fashioned Melody	 (เตือนใจ)	
บทเพลง	 Lullaby	 (ค�่าแล้ว)	 บทเพลง	
Echo	(แว่ว)	และบทเพลง	I Think of 
You (สายลม)

บทเพลงเหล่านีเ้คยฟังมาแล้วหลาย
เที่ยวหลายรอบ	ฟังเท่าไหร่ๆ	ก็ไม่รู้เบื่อ	

ไม่ว่าจะเป็น	Old-Fashioned	Melody	
บทเพลงพระราชนพินธ์ล�าดบัท่ี	๓๘	ของ
รชักาลที	่๙	ทีเ่รยีบเรยีงใหม่โดย	ปิยวฒัน์ 
หลุยลาภประเสริฐ ศิษย์ของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล	นี่เอง

ต่อมา	อาจารย์คม วงษ์สวสัดิ	์บรรเลง
เปียโนในบทเพลง	Lullaby	เพลงพระราช

นพินธ์ล�าดบัที	่๒๔	แล้วตามด้วยบทเพลง	
Echo	 เพลงพระราชนิพนธ์ล�าดับที่	 ๔๑	
โซโลแซกโซโฟนโดย เศกพล อุ่นส�าราญ  
หรือ โก้ มิสเตอร์แซกแมน 

ใครทีเ่คยฟัง	มสิเตอร์แซกแมน	โซโล
แซกโซโฟนในบทเพลงนี้	 เมื่อคอนเสิร์ต	
“สายธารพระราชไมตร”ี เมือ่เดอืนธันวาคม	
๒๕๕๙	แล้วมาฟังการบรรเลงครัง้นีจ้ะพบ
ว่า	ไม่เหมือนกัน

ความไม่เหมอืนกนัเช่นน้ี เป็นเสน่ห์
อย่างหนึ่งของบทเพลงที่ได้ยิน

ความสนุกสุดเหวี่ยงในช่วงต้นการ
แสดง	คอืการประชนักนัระหว่าง	อาจารย์ 
กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ กับ	 โก ้มิสเตอร์
แซกแมน	ในบทเพลง	I	Think	of	You	
บทเพลงพระราชนิพนธ์ล�าดับที่	๒๕

ดเูหมอืนแฟนๆ	ทีพีโอจะเคยชมการ
แสดงของทัง้คูม่าแล้ว	ดงันัน้	เมือ่อาจารย์ 
กฤษติ	์กบัมสิเตอร์แซกแมน	เดนิออกมา
หน้าเวที	เสียงปรบมือก็กระหึ่ม
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ยักษ์พ่ายแพ้	 สาวน้อยก็ได้ท่องเท่ียวกับ
เจ้าชายในดินแดน	Sugar	Plum	Fairy

กระทั่งสุดท้าย	 สาวน้อยตื่นขึ้นใน
เช้าวันใหม่...	จึงรู้ตัวว่าเรื่องราวทั้งหมด
เป็นแค่ฝัน

บัลเลต์เรื่องนี้มีบทเพลงท่ีไพเราะ	
ไชคอฟสกีคัดเอาหลายๆ	 เพลงในเรื่อง
มาท�าเป็นชุด

ออกมาเป็นเพลง	 “สวีท”	 ชื่อ	
Nutcracker	Suite	Op.	71	ประพันธ์
ขึ้นเมื่อ	ค.ศ.	๑๘๙๒

บทเพลงเริม่ต้นด้วย	Overture	ของ	

Nutcracker	เสียงที่บรรเลงแม้ไม่ดังนัก	
แต่กระตุน้ให้เหน็ภาพการตระเตรยีมงาน
คริสต์มาส

ฟังแล้วรื่นรมย์	ไพเราะ	
หลังจากบทเพลงจบลง	 วงดนตรี

แจ๊สด้านหน้าก็เริ่มบรรเลง	
เสียงทุ้มจากดับเบิลเบสสอดข้ึน

มาทันที	
เหลียวไปมองดูในสูจิบัตร	 พบ

ว่าบทเพลงน้ีเป็นบทเพลง	 Overture	
Nutcracker	 เหมือนกัน	 แต่เป็นการ 
เรียบเรียงใหม่โดย	 บิลลี สเตรย์ฮอร์น 

ยิ่งเมื่อบทเพลงเริ่มต้น	 ตามด้วย
การโซโลประชันกันของนักเป่าช้ันครู	
บรรยากาศของหอประชุมมหดิลสทิธาคาร 
ก็อุดมไปด้วยความมันส์

มันส์ไปจนจบเพลง เรียกว่า มันส์
ถึงหยดสุดท้ายจริงๆ

ต่อมา	ด้านหน้าเวทไีด้เพิม่วงเครือ่ง
เป่า	๓	แถว	จ�านวน	๑๒-๑๓	คน	ขึ้นมา	
โดยแถวแรกเป็นหมูแ่ซกโซโฟน	แถวกลาง
เป็นทรอมโบน	และแถวหลังเป็นทรมัเป็ต

จากนัน้	วงทีพโีอเริม่บรรเลงบทเพลง	
Nutcracker Suite Op. 71	ประพันธ์
โดย	Pyotr Ilyich Tchaikovsky นัก
ประพนัธ์ชาวรสัเซยี	(ค.ศ.	๑๘๔๐-๑๘๙๓)

บทเพลงนี้มาจากบัลเลต์เร่ือง	
Nutcracker	 ที่ไชคอฟสกีนี่แหละเป็นผู้
ประพันธ์ขึ้น

เรือ่ง	Nutcracker	กล่าวถงึคนืก่อน
ครสิต์มาส	กบัของขวัญทีส่าวน้อยคลาร่าได้
รบั	คอื	Nutcracker	รปูตุก๊ตาทหาร	และ
เมื่อตกกลางคืน	หลังจากแขกเหรื่อกลับ 
หมด	 เด็กสาวนอนหลับ	 แล้วความฝัน
ต่างๆ	ก็บรรเจิด

เร่ืองราวของการต่อสูร้ะหว่างตุก๊ตา	
Nutcracker	ซึง่ภายหลงัเป็นเจ้าชายกบั
หนยูกัษ์	เกดิขึน้อย่างตืน่เต้น	และเมือ่หนู
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(Billy Strayhorn)	นกัเปียโนแจ๊ส	ชาว
อเมริกัน	(ค.ศ.	๑๙๑๕-๑๙๖๗)

บิลลี	 เป็นนักแต่งเพลง	นักเปียโน	 
ทีร่่วมงานกบั	Duke	Ellington	นกัประพนัธ์ 
เพลงแจ๊ส	ชาวอเมริกัน	(ค.ศ.	๑๘๙๙-
๑๙๔๗)	 ในยุค	 ๑๙๔๐	 ซึ่งแจ๊สบรรเลง
เป็นวงใหญ่	

โดยที	่Duke	Ellington	ได้ประพนัธ์
เพลง	Nutcracker	Suite	ในสไตล์แจ๊ส
ขึ้นมาด้วย

ว้าว...	ใครนะช่างออกแบบคอนเสร์ิต	
เอา	Nutcracker	Suite	ฉบับคลาสสิก	
เล่นสลับกบั	Nutcracker	Suite	ฉบบัแจ๊ส	

นอกจากบทเพลงโอเวอร์เจอร์แล้ว	ยงั
มกีารประกบกนัระหว่างบทเพลง Marche 
ฉบับคลาสสิก	 กับ	 Peanut Brittle 
Brigade	หรือ	Marche	ฉบับแจ๊ส	และ	
Waltz of the Flowers	ฉบับคลาสสิก	
กับ	Dance of the Floreadores หรือ	
Waltz	of	the	Flowers	ฉบับแจ๊ส	

ช่วงเวลาน้ี	 หมู่เครื่องเป่าท่ีตั้ง	 ๓	
แถว	แถวหน้าเป็นแซกโซโฟน	แถวกลาง
เป็นทรอมโบน	และแถวหลังเป็นทรมัเป็ต	
ได้วาดลวดลายให้ได้ยิน

การสลับกันบรรเลงระหว่างทีพีโอ

กับวงแจ๊สด้านหน้า	ท�าให้รสชาติการฟัง	
Nutcracker	Suite	มีมิติหลากหลาย

มคีลาสสกิ-มแีจ๊ส	มผีวิขาว-มผีวิส	ี
มียุโรป-มีอเมริกัน	ฯลฯ

สรปุคอื มคีวามแตกต่างท่ีกลมกลนื
กันเป็นอย่างดี

ฟังคอนเสร์ิตมาถึงพกัครึง่	มองเห็น
ความล�้าลึกของผู้จัด	 หวนระลึกถึงการ
ผสมผสานสิ่งที่แตกต่างให้กลมกลืนกัน
ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่หากใครท�าได้	 ผลท่ีออกมาน้ัน	
คุ้มค่าเกินกว่าจะบรรยาย

คอนเสร์ิตด�าเนนิเข้าสูช่่วงทีส่อง	คราว
นี้วงโดนัลด์	แฮร์ริสัน	ออกมาท่ามกลาง
เสียงปรบมืออย่างชื่นชม	

โดนลัด์	แฮร์ริสนั	เกดิในนวิออร์ลนีส์	
เมื่อปี	 ค.ศ.	 ๑๙๖๐	 และเติบโตขึ้นมา
ท่ามกลางสิง่แวดล้อมดนตรหีลายรปูแบบ	 
ทัง้วงเครือ่งเป่า	แจ๊สโมเดร์ิน	อาร์แอนด์บ	ี 
ฟังก์	คลาสสิก	รวมทั้งดนตรีแดนซ์

กระทั่ง	โดนัลด์	แฮร์ริสัน	สามารถ
สร้าง	“Nouveau Swing”	ซึ่งเป็นแนว
ดนตรแีจ๊สผสมดนตรีโมเดร์ินแดนซ์	นอกจาก
นี้	 โดนัลด์	 แฮร์ริสัน	 ยังเป็นผู้สืบทอด 
จติวญิญาณแห่ง	Congo	Square	ซึง่เป็น

วัฒนธรรมเริ่มต้นของแจ๊ส
Congo	 Square	 เป็นสถานที่ใน 

นวิออร์ลนีส์	สหรฐัอเมรกิา	เป็นท่ีทีท่าสใน
สมยัก่อนมารวมตวักนั	แล้วแสดงดนตรแีละ
เต้นร�ากนัในวนัทีไ่ด้รบัอนญุาตให้พกัผ่อน

ดนตรีที่มีกลองเคาะจังหวะ	 และ
การเต้นร�าพ้ืนบ้านที่ติดตัวมา	 ถูกน�ามา
ปลดปล่อย	กระทัง่ภายหลงัมเีครือ่งดนตรี
อืน่ๆ	มาผสมผสาน	กลายเป็นวฒันธรรม
ที่มีจิตวิญญาณ

เป็นจิตวญิญาณแห่ง Congo Square 
ที ่โดนลัด์ แฮร์รสัิน และกลุม่ของเขารบั
สบืทอด แล้วน�าเอาจงัหวะกลองแบบนัน้
ออกเผยแพร่ เป็นจังหวะพืน้ฐานของแจ๊ส

และในคอนเสร์ิตครัง้นี	้โดนลัด์	แฮร์รสินั	 
ก็เปิดการแสดงด้วยเสียงกลอง

เป็นบทเริม่ต้นของ	Congo Square 
Mov. 1 & Mov. 3	ทีน่�ามาให้ทีพโีอบรรเลง	

เสียงกลองที่	 โดนัลด์	 แฮร์ริสัน	 ตี
ด้วยความคล่องแคล่ว	มีจังหวะที่เร่งเร้า	
รวดเร็ว	แต่ไม่มีสะดุด

เมื่อการตีกลองตามวัฒนธรรม	
Congo	Square	สิ้นสุด	เสียงปรบมือดัง
สวนขึ้นมาทันที

รอจนเสยีงปรบมอืซา	พ.อ.	ประทปี	
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โบกไม้บาตอง	วงทีพโีอเริม่บรรเลงบทเพลง	
Congo	Square

บทเพลง	 Congo	 Square	 อุดม
ไปด้วยเสียงเครื่องเป่า	แต่จุดเด่นยังเป็น
จังหวะที่ฟังคล้ายจังหวะกลองที่โดนัลด	์
แฮร์ริสัน	เพิ่งแสดงให้ชม

จากวงทพีโีอทีบ่รรเลง	ส่งต่อให้วงแจ๊ส
รบัต่อ	เสยีงแซกโซโฟนของ	โดนัลด์	แฮร์ริสนั	 
ที่เปล่งออกมา...	แหม	สุดบรรยาย

เสยีงนีฟั้งช่างละมนุ	โลดแล่นไปด้วย
การประสานของวงที่ฟังๆ	แล้ว...	คล้าย
กับเสียงจังหวะกลองเมื่อสักครู่อีกแล้ว

หรือว่าถูกจิตวิญญาณจาก	Congo	
Square	เข้าครอบง�า

การแสดงดนตรีนับตั้งแต่	 Congo	
Square	 เร่ิมต้น	 เร่ือยมาจนถึงบัดนี้	
ความรูส้กึของคลาสสกิเม่ือครัง้แรก	ค่อยๆ	
เปลี่ยนเข้าสู่บรรยากาศแจ๊ส

การบรรเลงท่ีนักดนตรีแต่ละคน	
ไม่ว่าจะเป็น	เปียโน	ดับเบิลเบส	รวมไป
ถึง	แซกโซโฟน	จะต้องโซโลสลับกัน	เริ่ม
ปรากฏให้ได้ยิน

และเมือ่บทเพลง	Congo	Square	จบ
ลง	แล้วต่อด้วยเพลง	Be Bop บรรยากาศ
ทุกอย่างก็เข้าสู่แจ๊สเต็มตัว

ในช่วงท้าย	วงโดนัลด์	แฮร์ริสัน	ได้
น�าบทเพลงแจ๊สในอลับัม้	Charlie	Parker	
with	Strings	คดัมาบรรเลงให้ฟังส่งท้าย	
คอื	Autumn in New York	ประพนัธ์โดย	
Vernon Duke	 (ค.ศ.	๑๙๐๓-๑๙๖๙)	
และบทเพลง Everything Happens 
to Me ที ่Jimmy Carroll เรียบเรียง	

บทเพลง	Autumn	in	New	York	แต่ง
แบบ	Jazz	Standard	ส่วน	Everything	
Happens	 to	 Me	 แต่งในสไตล์	 Pop	
Standard	ที่มาเรียบเรียงเป็นแจ๊ส	

ทัง้สองเพลงฟังง่าย	โรแมนตกิ	เมือ่
นกัประพันธ์เพลงแจ๊สน�ามาใส่ส�าเนียงแจ๊ส
เข้าไป	ก็ยังคงความไพเราะ	

ส�าหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้	 บทเพลง	
Everything	Happens	 to	Me	ซึ่งเป็น
เพลงส่งท้ายของวงโดนัลด์	แฮร์ริสัน	ถือ
เป็นตวัแทนพฒันาการเพลงแจ๊สท่ีเดนิทาง 
มาตั้งแต่ยุคนิวออร์ลีนส์จนถึงปัจจุบัน

จากวงทพีโีอทีบ่รรเลง ส่ง
ต่อให้วงแจ๊สรบัต่อ เสยีง
แซกโซโฟนของ โดนัลด์ 
แฮร์ริสนั ทีเ่ปล่งออกมา... 
แหม สุดบรรยาย
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แหะ	แหะ	มาฟังแจ๊สครั้งนี้	ได้ท่อง
เที่ยวตามยุคสมัยแจ๊ส

ทั้งยุคเริ่มต้น	Congo	Square	เข้า
สู่ยุคบ๊ิกแบนด์	 เข้าสู่ยุคบีบ็อป	 ไล่เรื่อย
มาถึงสมัยนี้ที่ผ่านการผสมผสานอย่างมี
เอกลักษณ์

หลังจากการแสดงของวงโดนัลด์	 
แฮร์รสินั	จบลง	เสยีงปรบมอืกกึก้อง	บรรดา
นักดนตรเีดนิเข้าสูฉ่ากหลงั	ให้ความรูส้กึ
อาลัย	อยากฟังอีก	อยากฟังเพิ่ม

แต่คอนเสิร์ตมีเวลาจ�ากัด	 งานนี้
ไม่มีอังกอร์

พ.อ.	 ประทีป	 สุพรรณโรจน์	 เดิน
หน้าบรรเลงบทเพลงสุดท้ายที่ชื่อ	 An 
American in Paris	ผลงานการประพนัธ์
ของ	George Gershwin ชาวอเมริกัน	
(ค.ศ.	๑๘๙๘-๑๙๓๗)

บทเพลงนี้	 George	 Gershwin	
ประพันธ์ข้ึนเมื่อปี	 ค.ศ.	 ๑๙๒๘	 เป็น
บทเพลงที่ผสมผสานยุโรปกับอเมริกัน
ผ่านทางดนตรี

รูปแบบการประพันธ์ที่ใช้คือ	ABA	
ช่วงแรก	บทเพลงด�าเนนิไปด้วยสสีนั	

จังหวะเร็ว	เครื่องเป่าท�าหน้าที่อย่างโดด
เด่น	 สไตล์การน�าเสนอคล้ายสไตล์ของ	
Claude	Debussy	นกัประพนัธ์ชาวฝรัง่เศส

ช่วงน้ีทพีโีอกระหน�า่เสียง	แม้จะฟัง
แล้วเหมอืนเจีย๊วจ๊าว	สะท้อนบรรยากาศ
สบัสน	แต่กส็นกุสนานไปตามจงัหวะ	เสยีง
เครือ่งเป่า	เสยีงเครือ่งสาย	ฟังดเูข้าขา	หลงั
จากนั้นบทเพลงก็เปลี่ยนเข้าท่วงท�านอง 
อเมริกันบลูส์

จากปารสีทีถ่กัทอสสีนัแบบเดอบว์ูชี 
เข้าสู่อเมริกันด้วยลีลาบลูส์

ฟังแล้วขัดแย้ง ฟังแล้วกลมกลืน 
ฟังแล้วดูดีแฮะ

วงทพีโีอบรรเลงบทเพลงนีก้ด็	ีจาก
บทเพลงเมือ่ตอนแรกทีเ่ล่น	Nutcracker	
Suite	ทีต้่องเว้นวรรคให้วงแจ๊สเข้ามาสลบั 
กันแสดง

มาสู่บทเพลงนี้	ที่ทีพีโอใส่ฝีมือเข้า
ไปเต็มๆ...	ฟังแล้วสนุกสุดๆ

บทเพลง	An	American	in	Paris	
ในท่อนแรกย้อนกลับมาบรรเลงอีกคร้ัง	
ส�าเนยีงของยโุรปปรากฏให้ได้ยนิ	กระทัง่
เข้าสูช่่วงจบ	ผูฟั้งจงึได้ยนิท�านองอเมรกัิน
บลูส์อีกครั้งเป็นการส่งท้าย

บทเพลงจบลงอย่างน่าประทบัใจ...	
สอดรบักบัเสยีงปรบมอืจากผูฟั้งทีก่กึก้อง
หอประชุมเช่นเคย

การแสดงคอนเสิร์ตในหอประชุม
มหิดลสทิธาคารครัง้นี	้กระตุน้ให้อยากฟัง
การแสดงที่เหลือ	ณ	สนามหญ้า	ในสวน
พฤกษาดรุยิางค์	ของวทิยาลัยดรุยิางคศลิป์	
มหาวิทยาลัยมหิดล

จากเดมิทีค่ดิว่าจะกลบับ้านเรว็	แต่
ในที่สุด	เสียงดนตรีก็รั้งให้ด�ารงอยู่	จึงได้
ฟังวงแจ๊สบรรเลงต่อเนื่องไปอีกจนดึก

ดึกจนถึงวงสุดท้ายของรายการ
วงแจ๊สจากอิสราเอล	 ท่ีมี	 Shai 

Maestro นักเปียโนเป็นตัวเอก
Shai	Maestro	ได้ใช้นิว้ท้ังสิบปูพรม

ลงบนคีย์บอร์ด	และเนรมิตเมโลดี้ที่พลิ้ว
ไหว	 สวยงาม	 จากเปียโนที่วางอยู่เบื้อง
หน้า	ท่ามกลางเสียงประสานจากเครื่อง
ดนตรีชิ้นอื่นตามรูปแบบของแจ๊ส

ใครทีร่อคอยการแสดงน้ีมาถงึเวลา
นั้น	รับรองว่าไม่ผิดหวัง

การแสดงในวันนั้นจบลงอย่าง
งดงาม	 การขับกล่อมส่งท้ายได้ให้ความ
สุขแก่ทุกคนที่อยู่ภายในงาน	 Thailand	
International	Jazz	Conference	2017	
ที่คอแจ๊สรู้จักกันดี

งาน	 “TIJC”	ที่จัดติดต่อกันมาทุก
ปี	เป็นเวลา	๙	ปีแล้ว

งาน	“TIJC”	ที่ให้โอกาสคนไทยได้
สัมผัสของจริง...	สัมผัสแจ๊ส

สมัผสักับจติวญิญาณแจ๊ส จริง จรงิ 
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